

'บิกป้อม' เร่งรัด สนาม3จังหวัด! ให้เสร็จโดยเร็ว

"บิกป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ประธานบอร์ด กทท.
เร่งรัด กทท.ก่อสร้างสนามกีฬา
จังหวัดบึงกาฬ ★ มีต่อหน้า 14

'บิกป้อม' ☆ ต่อจากหน้า 13

จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุโขทัยให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กทท.) เป็นประธานการประชุมบอร์ด กทท. ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายณัฏฐ์ ศรีสรพวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณี ผู้ว่าราชการ กทท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมที่ห้องประชุม 301 อาคารบัญชาการฯ ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กทท. ให้เร่งรัดและติดตามดำเนินการก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุโขทัย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมและสร้างศักยภาพของนักกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่างๆของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พล.อ.ประวิตรยังได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มาตรฐานสากล เพื่อ

พัฒนาศักยภาพกีฬามวยสากล เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก พร้อมกำชับให้การดำเนินการและโครงการต่างๆ ต้องมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนและเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยไม่เกิดความล่าช้าขึ้นอีก

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีรัฐบาลมีนโยบายผลักดันกิจกรรมชอว์เตอร์ ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวมกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างมวยไทยด้วยนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถเป็นชอว์เตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน นายกษัตริย์ศึก กีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ

โดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการการกีฬาฯ และได้มอบหมายให้ กทท. ดำเนินการพิจารณาบทบาทหน้าที่ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการกีฬามวย กทท. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติที่เหมาะสมต่อไป

"ปัจจุบันมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมในระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเรียนมวยไทย นับเป็นกีฬาที่ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆได้มาก รัฐบาลจึงผลักดันผ่านกลไกต่างๆอย่างจริงจัง เพื่อให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีอิทธิพลครองใจคนทั่วโลกเช่นเดียวกับกีฬาการต่อสู้ของชาติอื่น" น.ส.ไตรศุลีกล่าว